

ค้นพบ‘โลดทะนงแดง’ สมุนไพรแก้พิษงูเห่า แพทย์แผนไทยสร้างชื่อกระฉ่อนอีกแล้ว โดยคณะแพทย์ รพ.กาบเชิง ★ มีต่อหน้า 11

ค้นพบ ☆ **ต่อจากหน้า 1**

เมืองช้างสุรินทร์ ค้นพบพืชสมุนไพรท้องถิ่นนำมาสกัดเป็นตำรับยาสมุนไพร “โลดทะนงแดง” ใช้รักษาผู้ป่วยที่ถูกงูเห่ากัด โดยไม่ต้องใช้เซรุ่มฉีดแก้พิษงู ยืนยันรักษามากกว่า 100 ราย ได้ผลเยี่ยม รรมช.สาธารณสุขเตรียมผลักดันให้ผลิตเป็นตำรับยาและบรรจุเข้าเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ

แพทย์แผนไทยใช้ค้นพบพืชสมุนไพรแก้พิษงูเห่าโดยไม่พึ่งเซรุ่มได้ผลดีเยี่ยมครั้งนี้ เปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 22 เม.ย. โดย นพ.สุรินทร์ คนสมบูรณ์ รรมช.สาธารณสุข กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยม รพ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ว่า รพ.กาบเชิง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ที่อยู่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา จุดเด่นของ รพ.กาบเชิง คือเปิดรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรแห้งใหญ่ที่สุดของ จ.สุรินทร์ สามารถผลิตสมุนไพรได้ทั้งสิ้น 46 ตำรับ เช่น รักษาอาการไข้ ปวดเมื่อย รักษาโรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน ปัจจุบันโรงงานผลิตสมุนไพรที่มีมูลค่าการผลิตประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี

นพ.สุรินทร์กล่าวอีกว่า ที่น่าสนใจมากที่สุดคือ 1 ใน 46 ตำรับยาสมุนไพรที่ทางโรงพยาบาลค้นพบคือ ตำรับ “ยาโลดทะนงแดงแก้พิษงูเห่า” และใช้รักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย ซึ่งผู้ที่ถูกงูเห่ากัดจะมีอาการตาป้อ หนังตาลอก สายตาพร่า วังมลายใจ ลำบากกลืนลำบาก และพูดไม่ชัด ร่ายที่รุนแรงอาจหยุดหายใจหมดสติ และเสียชีวิตได้ จากการที่ทางโรงพยาบาลนำตำรับยาสมุนไพรนี้มารักษาผู้ป่วยที่ถูกงูเห่ากัดพบว่าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ และได้รับการยอมรับจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)แล้วทำให้สมุนไพร

ตัวนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากสมุนไพรโลดทะนงแดงเป็นพืชสมุนไพรที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงมีวัตถุดิบน้อย

“สำหรับสมุนไพรโลดทะนงแดงมีชาวบ้านเรียกกันว่าหนวดค้ำ นางแซง คู่เตี้ย คู่เย็น ข้าวเย็น-เหนือ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 0.5-1.5 เมตร เหนียวมากในป่าตามแนวเทือกเขาหิมาลัยดงรัก เขลชาเขตนไทย-กัมพูชาและพบทั่วไปในหลายภาคของประเทศ ทั้งนี้จากการที่ตำรับยาโลดทะนงแดงแก้พิษงูแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่และได้ผลดี จึงมีนโยบายให้ รพ.กาบเชิงทำการศึกษาวิจัยสมุนไพรชนิดนี้เพิ่มเติม เมื่อหาสรรพคุณที่อาจจะมีอยู่อีก พร้อมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อศึกษาวิจัยวิธีการเพาะปลูกให้ได้คุณภาพ ซึ่งจะทำให้มีวัตถุดิบอย่างเพียงพอในการผลิตเป็นตำรับยา นำเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติใช้รักษาผู้ป่วยที่อื่นๆได้ด้วย” รรมช.สาธารณสุขสรุป

ด้าน พ.ต.นพ.ศตวรรษ สันประสิทธิ์กุล ผอ.รพ.กาบเชิง กล่าวเสริมว่า รพ.กาบเชิงได้นำตำรับยาโลดทะนงแดงมารักษาผู้ป่วยถูกงูเห่ากัดตั้งแต่วันที่ 2526 ซึ่งเป็นสูตรจากหมอกที่นั่น สืบค้นมาจากตำรับยาของวิญญูเห่า โดยจะมีการนำมาแปรรูปและใช้ร่วมกับมวบคของผลหมากสุกที่แห้งแล้วแล้วนำมาผสมน้ำมะนาวและพอกที่แผลงูกัด ส่วนที่เหลือก็นำมาผสมน้ำให้ผู้ป่วยดื่มเพื่อช่วยขับพิษ ล่าสุดทางโรงพยาบาลได้พัฒนาวิธีการใช้ในการรักษาให้สะดวกรวดเร็ว โดยบดรากโลดทะนงแดงเป็นผงแห้ง สามารถนำมาผสมกับผงหมากสุกแห้งและน้ำมะนาวใช้ได้ทันทีเมื่อมีผู้ป่วย

“จนถึงขณะนี้ รพ.กาบเชิงได้ใช้ตำรับยาโลดทะนงแดงรักษาประชาชนที่ถูกงูเห่ากัดประมาณ 80 ราย โดยไม่ได้ใช้เซรุ่มทุกรายปลอดภัย ไม่มีเสียชีวิต นอกจากนี้มีมหาวิทยาลัยมหาสารคามยังเคยวิจัยการใช้ตำรับยาโลดทะนงแดง รักษาตำรวจตระเวนชายแดน จ.สุรินทร์ จำนวน 36 นาย ที่ถูกงูเห่ากัด พบว่าได้ผลดี “ไม่มีการเสียชีวิตแม้แต่นายคนเดียว ไม่พบผลข้างเคียง “ไม่ได้ใช้เซรุ่มแก้พิษงูแต่อย่างใด” ผอ.รพ.กาบเชิงกล่าว